

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๕๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. ๑๒๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “เทศบาลกับการปฏิรูปประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือบุคลากรของเทศบาลที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา จึงขอให้การประชุมครั้งนี้เป็นการไปราชการและให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมทางวิชาการอยู่ในความหมายของการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น กรณีสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า กิจกรรมที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ก็สามารถเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙, โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙